

NGÀY LÀM VIỆC THỨ NĂM...

(Tiếp theo trang 1)

Thái Bình cũng đã tạm dừng các hội nghị, sự kiện tập trung đông người chưa thật cần thiết; đồng thời, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch ở các địa bàn trọng điểm. Cùng với đó, tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức tự phòng, chống dịch; đồng thời, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng quản lý cộng đồng, qua đó kịp thời phát hiện các trường hợp có biểu hiện nghi nhiễm, có nguy cơ, nhất là các trường hợp trở về từ các vùng có dịch thì phải báo cáo cơ quan chức năng và địa phương để có những biện pháp cần thiết nhằm khống chế, ngăn ngừa khả năng phát sinh, lây lan dịch trên địa bàn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ tin tưởng với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, kịp thời của các cấp, các ngành và toàn dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Thái Bình

sẽ kiểm soát tốt tình hình, góp phần giữ ổn định để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong trạng thái bình thường mới cũng như bảo đảm cho người dân trong tỉnh đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 an toàn, yên vui.

* Sau khi liên tiếp các ca nhiễm mới trong cộng đồng được phát hiện, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia - nơi diễn ra Đại hội XIII của Đảng, Ban Tổ chức Đại hội đã siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, từ sáng ngày 29/1, các đại biểu dự Đại hội, lực lượng phục vụ, đội ngũ phóng viên báo chí tác nghiệp tại Đại hội được tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 lần 3. Cùng với đó, các biện pháp phòng, chống dịch khác cũng được thực hiện nghiêm như yêu cầu đeo khẩu trang, sát khuẩn tay. Ngoài ra, Tiểu ban Y tế của Đại



Đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trả lời phỏng vấn tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng.

hội đã tiến hành phun thuốc khử khuẩn toàn bộ khu vực hội trường, hành lang và Trung tâm

Báo chí Đại hội. Đây là việc làm cần thiết, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 đang có những

diễn biến mới hết sức phức tạp, góp phần ngăn chặn kịp thời mọi nguy cơ dịch có thể xảy ra.

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH KIỂM TRA, CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại khu cách ly tập trung huyện Quỳnh Phụ.

tỉnh đánh giá cao sự chủ động trong công tác phòng, chống dịch của các huyện. Để bảo đảm sẵn sàng tiếp nhận người đến cách ly, đồng chí đề nghị hai khu cách ly chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị cùng các điều kiện cần thiết khác.

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại xã

Đông La (Đông Hưng) và chốt kiểm soát tác phòng, chống dịch của các huyện. Để bảo đảm sẵn sàng tiếp nhận người đến cách ly, đồng chí đề nghị hai khu cách ly chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị cùng các điều kiện cần thiết khác.

Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị các địa phương tập trung rà soát chặt chẽ người dân, nhất là những người trở về từ vùng có dịch, phát huy cao độ vai trò của các tổ tự quản trong việc kiểm soát lượng người ra vào địa phương. Riêng với chốt kiểm soát phòng, chống

dịch tại bến đò An Khê, giáp ranh với tỉnh Hải Dương (vùng có dịch), cần kiểm tra chặt chẽ số lượng người qua lại để nắm danh sách, hạn chế đến mức thấp nhất việc người dân không có nhiệm vụ qua lại; tổ chức đo thân nhiệt, chủ động lưu địa chỉ, số điện thoại để thuận tiện cho việc theo dõi;

hạn chế số người trên các chuyến phà, đò để vừa bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển vừa tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh; tích cực tuyên truyền người dân đeo khẩu trang, không tụ tập đông người để góp phần ngăn các cấp, ngành, địa phương phòng, chống dịch hiệu quả.

CÁC ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN VỊ...

(Tiếp theo trang 1)

Nhận định tình hình dịch sẽ diễn biến rất phức tạp, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán lượng người di chuyển giữa các địa phương cao, nguy cơ lây nhiễm dịch lớn, để sẵn sàng ứng phó với các tình huống, huyện Vũ Thư ban hành công điện khẩn và các văn bản chỉ đạo, kiện toàn và kích hoạt hoạt động của các tổ tự quản phòng, chống dịch tại các thôn, tổ dân phố; đồng thời, tiếp tục truy vết những người tiếp xúc với F0, F1, F2 để hướng dẫn cách ly; tạm thời đóng cửa một số cơ sở, trường học để phòng, chống dịch. Các địa phương tăng cường kiểm soát người đi từ vùng dịch về, giám sát dịch tại các cơ quan, đơn vị, trường học, nơi công cộng. Vũ Thư cũng chỉ đạo các địa phương tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức, sự vào cuộc của cộng đồng trong phòng, chống dịch; vận động mọi người sử dụng ứng dụng Bluezone, góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch.

* Đến 12 giờ ngày 29/1, trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ chưa ghi nhận ca nhiễm, nghi nhiễm Covid-19. Có 103 trường hợp tại 23 xã, thị trấn đi về từ vùng dịch của tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương... từ ngày 15/1/2021. 132 trường hợp tại 5 xã: Quỳnh Nguyên, Quỳnh Hưng, Châu Sơn, Quỳnh Bảo, An Thái tiếp xúc gần (F2, F3) với người nghi nhiễm. 143 trường hợp đang thực hiện cách ly tại nhà, 2 trường hợp F2 cách ly tại Bệnh viện Phụ sản Thái Bình. 24 trường hợp nhập cảnh đã hoàn thành cách ly tập trung trở về địa phương từ ngày 11/1/2021 tiếp tục được theo dõi.

Từ 0 giờ ngày 29/1, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện triển khai 4 chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn gồm 1 chốt của huyện đặt tại xã An Khê, 3 chốt của xã tại các xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Thọ, An Đông. Các chốt được đặt tại các bến đò ngang và địa điểm tiếp giáp với tỉnh Hải Dương. Các đơn vị cơ quan: quân sự, công an, y tế phối hợp cùng lực lượng các địa phương tổ chức kiểm soát người, phương tiện lưu thông từ tỉnh ngoài vào địa phương, tổ chức đo thân nhiệt, lấy thông tin cá nhân...

Trong buổi sáng ngày 29/1, khu cách ly tập trung của huyện đã được các đơn vị chuyên môn khẩn trương triển khai trang thiết bị, vật tư hậu cần sẵn sàng đưa vào hoạt động khi có yêu cầu.

* Đến nay, trên địa bàn huyện Đông Hưng có 1 trường hợp F1 đã được đưa đi cách ly tại Bệnh viện Phổi Thái Bình (đã xét nghiệm, kết quả âm tính lần 1); 9 trường hợp F2 đang được cách ly tại gia đình theo quy định. Đến 12 giờ ngày 29/1, toàn huyện có 134 người về địa phương từ vùng có dịch trong vòng 14 ngày qua. Đối với các trường hợp về từ 31 "điểm nóng" mà Bộ Y tế thông báo, các trạm y tế hướng dẫn cách ly tại nhà, các trường hợp khác thực hiện theo dõi và chăm sóc sức khỏe tại nhà, đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện đề nghị các địa phương, đơn vị liên quan tăng tốc rà soát các trường hợp liên quan đến các ca dương tính, các trường hợp

đã ở, đến và đi qua vùng dịch về địa phương để có biện pháp giám sát, quản lý, cách ly theo quy định; kích hoạt lại hoạt động của khu cách ly tập trung, các tổ tuần tra, tổ tự quản phòng, chống dịch; bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, sinh phẩm, hóa chất, thuốc đáp ứng với các tình huống dịch bệnh; kiểm tra, giám sát công tác hội nghị, sự kiện tập trung đông người chưa thật sự cần thiết; thực hiện việc đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách ở nơi công cộng, nhất là ở các trường học, cơ quan, xí nghiệp, nơi tập trung đông người; tạm dừng tổ chức các lễ hội cấp huyện, cấp xã cho đến khi có chỉ đạo mới; kích hoạt tổ tuần tra phòng, chống dịch của huyện, tổ tự quản tại các thôn, tổ dân phố để phòng, chống dịch; khu cách ly tập trung huyện sẵn sàng tiếp nhận người cách ly khi có yêu cầu. Ngoài ra, các xã, thị trấn trong huyện cũng đang tích cực triển khai rà soát, lập danh sách các trường hợp liên quan đến các ca dương tính, các trường hợp đã ở, đến, đi qua vùng dịch để gửi về Trung tâm Y tế huyện. Khi có các trường hợp tiếp xúc gần và liên quan đến bệnh nhân Covid-19, các địa phương sẽ tổ chức giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe hàng ngày...

* Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, huyện Thái Thụy đã kích hoạt các biện pháp phòng, chống dịch ở cấp độ cao như: tạm dừng các hội nghị, sự kiện tập trung đông người chưa thật sự cần thiết; thực hiện việc đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách ở nơi công cộng, nhất là ở các trường học, cơ quan, xí nghiệp, nơi tập trung đông người; tạm dừng tổ chức các lễ hội cấp huyện, cấp xã cho đến khi có chỉ đạo mới; kích hoạt tổ tuần tra phòng, chống dịch của huyện, tổ tự quản tại các thôn, tổ dân phố để phòng, chống dịch; khu cách ly tập trung huyện sẵn sàng tiếp nhận người cách ly khi có yêu cầu. Ngoài ra, các xã, thị trấn trong huyện cũng đang tích cực triển khai rà soát, lập danh sách các trường hợp liên quan đến các ca dương tính, các trường hợp đã ở, đến, đi qua vùng dịch để gửi về Trung tâm Y tế huyện. Khi có các trường hợp tiếp xúc gần và liên quan đến bệnh nhân Covid-19, các địa phương sẽ tổ chức giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe hàng ngày...

* Sáng ngày 29/1, huyện Hưng Hà họp triển khai các phương án phòng, chống dịch Covid-19. Đến 19 giờ ngày 28/1, huyện Hưng Hà có 219 trường hợp đi

về từ vùng dịch Hải Dương và Quảng Ninh. Đến nay, huyện chưa ghi nhận trường hợp nhiễm Covid-19 và trường hợp F1. Riêng xã Bắc Sơn có 7 công dân đi làm ăn tại Chí Linh (Hải Dương) về địa phương ngày 28/1/2021 đã được quản lý, cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Huyện quản trị các ngành chức năng rà soát, nắm chắc số lượng người đi từ vùng dịch về địa phương; dừng tất cả các cuộc họp chưa thật cần thiết để tập trung phòng, chống dịch; kích hoạt lại hoạt động của các chốt kiểm soát dịch tại các điểm giáp ranh trên địa bàn; thành lập tổ công tác liên ngành cấp 2 chốt kiểm soát dịch của huyện tại cầu Thái Hà, xã Tiến Đức và cầu La Tiến, xã Điệp Nông từ 21 giờ ngày 28/1/2021; yêu cầu các đơn vị y tế chuẩn bị sẵn sàng cho công tác phòng, chống dịch. Các cấp, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục đề cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm trong phòng, chống dịch.

* Chiều ngày 29/1, huyện Tiên Hải tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, huyện tập trung chỉ đạo các ngành chuyên môn, các đơn vị, các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong việc khai báo y tế và có các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tạm dừng các hội nghị, sự kiện tập trung đông người chưa thật cần thiết để tập trung cho công tác phòng, chống dịch. Thực hiện tốt việc tiêu độc, khử trùng tại nơi công cộng, nhất là các trường học, cơ quan, xí nghiệp, chợ, nơi tập trung đông người. Tổ chức rà soát, quản lý chặt chẽ người từ vùng dịch về nhằm kịp thời phát

hiện, cách ly sớm người có yếu tố nguy cơ và đưa vào điều trị ngay khi phát hiện có các biểu hiện sốt, ho, khó thở. Yêu cầu ngành chuyên môn rà soát lại các trang thiết bị, cơ sở vật chất trong phòng, chống dịch. Phát động phong trào quần chúng, các đoàn thể tại cơ sở theo phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để nhắc nhở người dân, gia đình chủ động phát hiện, khai báo các trường hợp nhập cảnh trái phép. Khởi động, kiện toàn lại các tổ tuần tra của huyện, tổ tự quản tại các thôn, tổ dân phố sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Tính đến ngày 29/1, huyện Tiên Hải có 1 trường hợp tại xã Tây Tiến đã được ngành chuyên môn triển khai các biện pháp lấy mẫu xét nghiệm, cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Tiên Hải và 1 trường hợp tại xã Đông Trà được cách ly tại nhà, đây là những trường hợp trở về từ các vùng dịch Hải Dương và Quảng Ninh.

* Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, huyện Kiến Xương đã yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng, chống, bảo đảm tốt việc kiểm soát dịch. Đẩy mạnh tuyên truyền về nguy cơ lây lan dịch, về mức độ nguy hiểm của biến thể mới virus SARS-CoV-2. Khẩn trương kích hoạt, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch ở cấp độ cao. Cấp ủy, chính quyền, ban chỉ đạo và trường ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, bảo đảm không để dịch tái phát, lây lan trên địa bàn.

TRAO QUÀ TẾT...

(Tiếp theo trang 1)

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp và người lao động.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị việc tổ chức chương trình "Tết sum vầy" ở các đơn vị còn lại thuộc Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ phải phù hợp với các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của trung ương và của tỉnh, của công đoàn cấp trên và cấp ủy chính quyền các cấp, bảo đảm an toàn, hiệu quả.

* Chiều ngày 28/1, Hội Cựu chiến binh, Hội Doanh nhân cựu chiến binh huyện Quỳnh Phụ phối hợp tổ chức chương trình trao quà nghĩa tình đồng đội. Tại chương trình, 100 suất quà trị giá 300.000 đồng/suất đã được trao cho các cựu chiến binh thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.

BỘ Y TẾ
THÔNG BÁO KHẨN SỐ 29

Bộ Y tế đã ra thông báo khẩn số 29 và đề nghị những người đã đến các địa điểm sau:

- Ngày 23/1: Đám cưới tại số 252 khu Triều Khê, Đông Triều, Quảng Ninh (nhà trong ngõ)
- Ngày 24/1: Quán Avengers Tea & Coffee, số 25 Ngõ 1 Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội
- Ngày 24/1: Quán lẩu nướng 176 cơ sở Cầu Đường, số 25 ngõ 1 Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội
- Ngày 24/1: Phòng trà Mạnh Cầu, Lịch Sơn Cẩm Lý, Lục Nam, Bắc Giang

CẦN THỰC HIỆN:

- Liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ;
- Gọi điện đến các đường dây nóng cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình:

- + 1900.9095 (Bộ Y tế)
- + 0969.082.115/0949.396.115 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội)
- + 1800.9214 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh)
- + 0915.522.215 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Giang)

- Khai báo y tế trực tuyến tại <https://tokhaiyte.vn> và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe.
- Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

* Ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu các công đoàn chuyên trách, công đoàn cơ sở thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Đối với hoạt động trao quà tết cho người lao động, các công đoàn chuyên trách, công đoàn cơ sở tổ chức trao quà cho đoàn viên, người lao động phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đơn vị, doanh nghiệp

và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, trong đó số người tập trung không quá 50 người. Tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước nguy cơ lây nhiễm của dịch bệnh; chủ động nắm tình hình tư tưởng, đời sống, việc làm của đoàn viên, công nhân viên chức lao động, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở.

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 29/1, tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận hơn 102 triệu người nhiễm và hơn 2,2 triệu người tử vong do Covid-19.

Tính đến 18 giờ ngày 29/1, Việt Nam thêm 54 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới, trong đó 53 bệnh nhân nhiễm trong cộng đồng và 1 bệnh nhân nhập cảnh được cách ly ngay, nâng tổng số bệnh nhân nhiễm Covid-19 trên cả nước lên 1.705 bệnh nhân. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp, Việt Nam ghi nhận số người nhiễm mới trong cộng đồng cao. Trong ngày, cả nước cũng đã có thêm 18 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Hiện 1.448/1.705 bệnh nhân đã được điều trị khỏi. Về bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 1.553 tại Quảng Ninh có bệnh lý nền là đái tháo đường hiện đang suy hô hấp, viêm phổi nặng.

Tính đến 16 giờ 30 phút ngày 29/1, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, từ ngày 1/1/2021 đến nay, toàn tỉnh đã rà soát được 1.279 trường hợp từ Quảng Ninh, Hải Dương và một số tỉnh khác trở về địa phương, trong đó có 2 trường hợp nghi nhiễm, 5 trường hợp F1 và 135 trường hợp F2. Hiện 25 trường hợp nguy cơ cao đã có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SAR-CoV-2. Tại các cơ sở y tế đang cách ly theo dõi sức khỏe 9 trường hợp, trong đó 8 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SAR-CoV-2; 1 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm. Bên cạnh đó, 20 chuyên gia sang làm việc trên địa bàn tỉnh cũng đang được cách ly, theo dõi sức khỏe tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải). Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xét nghiệm 58 mẫu bệnh phẩm và đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

HOÀNG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

<p>SỐ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786</p>	<p>TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885</p>
---	--